

TIỀN HẢI Tri ân người có công

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải thể hiện sự tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Ngôi nhà mới của ông Nguyễn Tiến Dân, nạn nhân chất độc da cam, thôn Nho Lâm Tây, xã Đông Lâm (Tiền Hải).

Ông Bùi Hồng Cường, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Đông Lâm cho biết: Trải qua các cuộc kháng chiến, xã Đông Lâm đã tiễn đưa hàng trăm người con lên đường chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình lập lại, xã báo công 252 liệt sĩ, 53 thương binh... Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xã luôn xem công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, thời gian qua xã còn tích cực hỗ trợ các gia đình chính sách vượt lên khó khăn trong cuộc sống.



Tuổi trẻ huyện Tiền Hải tặng quà cựu chiến binh xã Đông Xuyên.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Đông Lâm đã huy động nguồn xã hội hóa xây mới, tu sửa 50 ngôi nhà khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống cho các gia đình chính sách, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Tiến Dân, nạn nhân chất độc da cam, thôn Nho Lâm Tây chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi ở trong căn nhà chật hẹp đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa rất lộp lộp. Tôi rất vui mừng khi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 50

triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, diện tích 50m², công trình phụ khép kín. Bản thân tôi tuổi cao, khả năng lao động bị hạn chế, giờ mong ước đã trở thành hiện thực, tôi không còn lo lắng cảnh nhà mỗi khi trời mưa to, gió lớn.

Ông Tô Kim Nguyễn, nạn nhân chất độc da cam, thôn Lạc Thành Bắc rất cảm động khi được chính quyền xã Tây Ninh đề xuất cấp trên trao tặng số tiết

kiệm trong đợt này. Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, bản thân ông và vợ thường xuyên ốm đau, ngoài ra ông còn phải chăm sóc người con trai bị tâm thần và 2 cháu nhỏ. Việc ông được nhận số tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nạn nhân chất độc da cam, giúp gia đình ông khắc phục khó khăn, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra.

Ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải cho biết: Những năm qua, Tiền Hải luôn thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm đúng, đủ theo quy định. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, huyện đều tổ chức viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương và ở các tỉnh có phần mộ liệt sĩ là con em quê hương Tiền Hải; vận động các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), huyện đã lên kế hoạch tổ chức trao tặng 32 số tiết kiệm với tổng trị giá 160 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công bằng việc làm thiết thực, nhiều năm qua, Tiền Hải đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Huyện đã huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.915 nhà ở cho gia đình chính sách với nguồn kinh phí 67 tỷ 530 triệu đồng. Trong đó, từ năm 2020 đến nay đã triển khai xây mới, tu sửa nhà 39 nhà với số tiền 1.4 tỷ đồng. Các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã phần nào giảm đi những mất mát, đau thương, làm ấm lòng thân nhân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

MẠNH THẮNG

6 tháng đầu năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đông Hưng tăng cường đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề ra các biện pháp chỉ đạo toàn diện vị khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện kế hoạch, chương trình công tác. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành KSND, Viện KSND huyện tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có hiệu quả.

Để tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, Viện KSND huyện đã đề ra các biện pháp: “Thực hiện hiệu quả việc ban hành các yêu cầu trong tố tụng hình sự” và “Nâng cao hiệu quả việc ban hành yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính”. Để triển khai thực hiện hiệu quả, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các kiểm sát viên tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân huyện trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, chủ động đánh giá để phát hiện kịp thời những vấn đề cần xử lý, cần làm rõ và báo cáo lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo thống nhất về nội dung để ban hành các yêu cầu nhằm bảo đảm các yêu cầu chính xác, đầy đủ. 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc ban hành 65 yêu cầu xác minh, 67 yêu cầu điều tra đối với 100% tin báo tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra, đơn vị còn ban hành 18 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự, tăng 16 yêu cầu so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 61 tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ xử lý khởi tố tăng 15%; đã kiểm sát khởi tố 67 vụ án, phê chuẩn khởi tố 115 bị can, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Viện KSND huyện đã ra quyết định truy tố 46 vụ án, 78 bị can, đều bảo đảm đúng tội danh, điều khoản; 100% bị can truy tố đều được Tòa án nhân dân huyện xét xử thống nhất, không có trường hợp nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, không có trường hợp nào xét xử

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

khác tội danh, khác khung hình phạt truy tố của Viện Kiểm sát. Nghiên cứu cải tiến phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ 100% vụ án hình sự, hình sự nghiêm trọng, phức tạp phục vụ tranh tụng; tổ chức 15 phiên tòa học tập rút kinh nghiệm hình sự, dân sự.

Viện KSND huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, xác định 9 vụ án trọng điểm, giải quyết nghiêm minh, kịp thời các vụ án góp phần bảo đảm an ninh trật tự; chủ trì tổ chức giao ban hàng tháng đánh giá tình hình và công tác phối hợp, thống nhất những biện pháp bảo đảm để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tham gia tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử và phòng ngừa tội phạm tại các xã, giáo dục phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra còn chú trọng phát hiện, tổng

hợp những vấn đề mới phát sinh để thực hiện việc kiến nghị; đã ban hành 20 kiến nghị trong các lĩnh vực, tăng 8 kiến nghị, trong đó có 3 kiến nghị phòng ngừa tội phạm cướp giật, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. 7/7 khâu công tác nghiệp vụ đều hoàn thành theo đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đã thực hiện vượt kế hoạch cả năm.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Viện KSND huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2021, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết ban hành các yêu cầu trong tố tụng hình sự để góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin tội phạm, xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và phong trào học tập nâng cao trình độ của cán bộ trong đơn vị. Nhân rộng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ và trình chiếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa. Chủ động, quyết liệt hơn trong áp dụng các biện pháp kiểm sát để yêu cầu các cơ quan tư pháp tích cực xác minh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, giảm tỷ lệ số vụ, việc tồn đọng mức thấp nhất. Xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

PHAN VŨ TRANG

(Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng)

Với phương châm “Bám chốt, bám đường, can trường chống dịch” và tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh vừa tích cực tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 vừa duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phân luồng, điều tiết giao thông

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, tỉnh Thái Bình khởi động lại 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh tại các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà. Gần hai tháng nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, ban ngày cũng như ban đêm, lực lượng CSGT Công an tỉnh vẫn miệt mài, bền bỉ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 giờ. Mỗi chốt có từ 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ CSGT thay ca tham gia điều tiết, phân luồng, phân làn phương tiện để các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, từ 12 giờ ngày 19/7, tất cả các trường hợp vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Cùng với nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT tại các chốt còn tham

Mắt xích quan trọng trên phòng tuyến chống dịch

gia kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khai báo y tế; đồng thời, kiên quyết để nghị người, phương tiện không bảo đảm các điều kiện theo quy định không được vào tỉnh. Đại úy Đoàn Thế Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Triều Dương (Hưng Hà) cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tuy có khó khăn, vất vả nhưng với những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch ở vùng tâm dịch, các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với

SARS-CoV-2 còn khó khăn gấp nhiều lần, do vậy chúng tôi luôn xác định tinh thần “Vi nhân dân phục vụ”, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, tạo điều kiện cho các lực lượng khác làm nhiệm vụ và nhân dân vào khai báo y tế thuận lợi nhất, cán bộ, chiến sĩ CSGT tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đê (Vũ Thư) phải làm việc liên tục dưới cái nắng bỏng rát, có thời điểm lên đến 40°C. Thiếu tá Trần Anh Dũng, cán bộ Phòng CSGT

Công an tỉnh cho biết: Lực lượng mỏng nên chúng tôi xác định “1 người làm việc bằng 3 người”, làm việc hết mình, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào địa bàn, nhất là những người đi về từ vùng có dịch đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Theo Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh: Khi các chốt kiểm soát dịch Covid-19 được khởi động lại, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, phân công, phân cấp lực lượng CSGT toàn tỉnh tham

gia theo từng tuyến đường. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ CSGT toàn tỉnh làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã thay phiên nhau trực 24/24 giờ, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh. Dù áp lực công việc rất lớn trong khi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng không vì thế mà công tác kiểm soát bị lơ là. Biết được khó khăn, vất vả đó nên các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, động viên, thăm hỏi và trao tặng những nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Cùng với đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Đó cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Mặc dù đã điều động lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát dịch nhưng không vì thế mà công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông bị buông lỏng. Với phương châm “Không bỏ trống địa bàn”, Phòng CSGT Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã huy động cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm,

nhất là vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện quan trọng như đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ thi tốt nghiệp THPT năm 2021...

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng CSGT còn làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký phương tiện, cấp biển số xe, xử lý vi phạm hành chính... 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm; xử lý 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tước 326 giấy phép lái xe, tạm giữ 326 phương tiện.

Lực lượng CSGT còn tham gia các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ CSGT toàn tỉnh quyết tâm giữ vững tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của cấp trên, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

TẮT ĐẠT



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đê (Vũ Thư).

CHIẾN LƯỢC MỚI TRONG CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ COVID-19

GIẢM THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ VÀ CÁCH LY VỚI BỆNH NHÂN (BN) COVID-19

Xét nghiệm RT-PCR
Vào ngày thứ 9 và 10
Đối với BN không có triệu chứng đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế

Xét nghiệm 2 lần hoặc **2 lần** và chỉ số nồng độ vi rút thấp (giá trị CT ≥ 30)

Được xuất viện và không phải thực hiện cách ly

Phải theo dõi, giám sát y tế tại nơi lưu trú trong 14 ngày

Xét nghiệm phát hiện tại cộng đồng

Nếu giá trị CT ≥ 30 thì chuyển đến cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 24h

Kết quả xét nghiệm lần 2 hoặc **Âm tính** hoặc **Dương tính nhưng giá trị CT ≥ 30**

Được xuất viện và thực hiện theo dõi, giám sát y tế tại nơi lưu trú trong 14 ngày

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÁCH LY

14 ngày

Cả 2 hình thức cách ly:
● Tập Trung
● Tại Nhà

Cho các đối tượng:
● Người nhập cảnh
● Các trường hợp F1

Việc quản lý, giám sát cách ly và bản giao, theo dõi y tế sau cách ly phải thực hiện nghiêm theo quy định

Tiếp tục tăng cường năng lực điều trị
(thiết lập các cơ sở sức tích cực, lập các tổ công tác thường trực đặc biệt hỗ trợ các địa phương...)

infographics.vn © TTXVN